

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมาย 1 คดีความ โดยในวันที่ 21 มกราคม 2553 บริษัทได้เริ่มดำเนินการฟ้องร้องลูกหนี้รายหนึ่งที่ผิดนัดชำระค้างงวดงานในปี 2550 จำนวน 14.35 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรามิติดนัดที่ร้อยละ 7 (ในปี 2550 บริษัทมีการรับรู้รายได้จากจำนวนดังกล่าวเพียง 10.86 ล้านบาท ซึ่งจำนวนดังกล่าวบริษัทได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยสูญทั้งจำนวนแล้วในปี 2551) โดยภายหลังผู้ว่าจ้างรายดังกล่าวได้ทำการปฏิเสธค่าฟ้อง และทำการฟ้องแย้งบริษัท พร้อมเรียกค่าชดเชยจำนวน 48.58 ล้านบาท โดยอ้างเหตุฟ้องร้องเรียกคืนค้างงวดงานจำนวน 24.62 ล้านบาทที่จ่ายให้กับบริษัทไปแล้ว ค่าเสียหายที่เกิดจากการว่าจ้างผู้รับเพิ่มเติมจำนวน 10 ล้านบาท และเงินค่าขาดรายได้และค่าเช่าร้านค้าจำนวน 13.95 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48.58 ล้านบาท โดยกล่าวหาบริษัทว่างานที่ทำมาทั้งหมดไม่เป็นไปตามข้อตกลงมิได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตรงตามชนิด ขนาด ปริมาณ และคุณภาพดังที่กำหนดไว้ในแบบ

อนึ่งฝ่ายกฎหมายของบริษัทได้มีความเห็นต่อคดีความดังกล่าวดังต่อไปนี้ ฝ่ายกฎหมายมีความเห็นว่าในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นคดีแพ่ง โดยปกติจำเลยหากต้องการต่อสู้คดีก็มีความจำเป็นที่ต้องร้องเรียกค่าเสียหายกลับในลักษณะการฟ้องแย้ง ซึ่งศาลก็จะพิจารณาความในคดีความฟ้องแย้งและฟ้องหลักภายใต้คดีเดียวกัน

สำหรับคดีความดังกล่าว ฝ่ายกฎหมายมีความมั่นใจว่าจะเป็นผู้ชนะคดีเนื่องจาก บริษัทมีหลักฐานที่แสดงการส่งมอบงวดงานอย่างครบถ้วน เหตุที่จำเลยกล่าวอ้างว่าจ่ายเงินค้างงวดงานให้กับบริษัทเป็นจำนวน 24.62 ล้านบาท โดยที่ใช้ความเชื่อใจและต่อมาภายหลังจึงตรวจพบว่างานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานจึงฟ้องแย้งเรียกเงินจำนวนดังกล่าวคืนและเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมจำนวนอีก 20.86 ล้านบาทในครั้งนี้ ในความเห็นของฝ่ายกฎหมายบริษัทเชื่อว่าค่าฟ้องแย้งดังกล่าวจะมีน้ำหนักน้อยกว่าค่าฟ้องของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีการเอกสารตรวจรับงานและสัญญาที่ลงนามครบถ้วน ซึ่งในคดีแพ่งจะให้ความสำคัญกับเอกสารเป็นสำคัญ ทำให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างยิ่งต่อรูปคดีของบริษัทและโอกาสในการชนะคดีของบริษัทจึงได้ทำการยื่นฟ้องร้องแต่แรก

โดย ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ศาลได้ทำการพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีมีทางตกลงกันได้ จึงอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานโจทก์ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 และนัดสืบพยานจำเลยในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 โดยหากไม่สามารถตกลงกันได้เมื่อถึงกำหนดนัด ณ เวลาดังกล่าวให้เตรียมพยานมาพร้อมสืบ